



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những người con quê hương Thái Bình tiêu biểu



Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, thăng quân hàm cấp tướng.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 8/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thủ trưởng và tương đương trở lên đang công tác trên một số ngành, lĩnh vực; các tướng lĩnh và doanh nhân tiêu biểu là người Thái Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trần Quốc Vương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp

hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 9,52% so với năm 2021. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục nằm trong top dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 15.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt mức 12.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, năm 2022 tổng số vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh đạt trên 33.000 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2021, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 660 triệu USD. Văn hóa - xã hội không ngừng được nâng cao, an sinh xã hội, chế độ, chính sách đối với người có

công, hộ nghèo tiếp tục được quan tâm. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Đạt được những kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương là quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có sự quan tâm, đóng góp, hỗ trợ rất lớn của những người con quê hương Thái Bình thành đạt trên các lĩnh vực.

Năm 2023, Thái Bình tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong nhận thức và hành động, quyết tâm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Trong đó,

(Xem tiếp trang 4)
TRINH CƯỜNG

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO Chúc tết, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 8/1, đồng chí Trần Quốc Vương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chúc tết, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Tiên Hải. Dự buổi trao quà có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi trao quà, đồng chí Trần Quốc Vương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống và trao biểu trưng 500 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Hải.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Trần Quốc Vương khẳng định, công tác chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đồng chí ghi nhận tinh Thái Bình nói chung, huyện Tiên Hải nói riêng trong những năm qua đã chủ trương huy động các nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ, động viên, giúp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiên Hải, mong muốn huyện tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đối với người nghèo, gia đình chính sách, không để gia đình nào bị bỏ lại phía sau, tất cả đều được đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

* Chiều ngày 8/1, các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao



Các đồng chí: Trần Quốc Vương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Tiên Hải.

động Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới thăm, trao quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà.

Các đồng chí lãnh đạo đã trao 500 suất quà trị giá 250 triệu đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đông Hưng; trao 200 suất quà trị giá 240 triệu đồng cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn huyện Quỳnh Phụ; thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Gái, thôn La Văn 3,

xã Quỳnh Hống (Quỳnh Phụ); trao 300 suất quà trị giá 390 triệu đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của 7 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Tại những nơi đến trao quà, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình và nhắn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHONG VIÊN

Tập hợp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên

Sáng ngày 8/1, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2023), 25 năm ngày thành lập (9/1/1998 - 9/1/2023).

25 năm qua, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã trở thành ngọn cờ tiên phong, tập hợp sinh viên, phát huy vai trò xung kích, bản lĩnh, sáng tạo, thúc đẩy các phong trào, hoạt động của sinh viên trên mọi lĩnh vực. Các phong trào, hoạt động ngày càng được nâng cao chất lượng, gắn liền với sự phát triển của tổ chức, tạo môi trường giúp sinh viên vừa học tập, hội nhập, rèn luyện vừa đóng góp sức trẻ phục vụ xã hội, cộng đồng. Nhiều mô hình nâng cao kết quả học tập ra đời, các cuộc thi học thuật ngày càng phát triển và nâng cao chất lượng. Đặc biệt, phong trào "Sinh viên 5 tốt" được tiếp tục đẩy mạnh triển khai theo hướng sâu rộng, trang bị hành trang kỹ năng đầy đủ cho sinh viên. Các chiến dịch tình nguyện

(Xem tiếp trang 4)
XUÂN PHƯƠNG

ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH Nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả kinh tế

Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, các cấp bộ đoàn trong khối đã phát động nhiều phong trào thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp; các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ khối doanh nghiệp đã đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả tích cực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, trở thành việc làm thường xuyên gắn với các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi. Tuổi trẻ toàn khối đã hiến 347 đơn vị máu; tặng 32 công trình thanh niên; tặng quà, khám bệnh cho 500 người; tặng quà cho 200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 10 góc học tập, các thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch... Toàn đoàn có 73 sáng kiến,

(Xem tiếp trang 4)
PHƯƠNG CHI

Sôi động thị trường hoa, cây cảnh

(Xem trang 2)



Không khí nhộn nhịp chợ hoa xuân tại công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).